

บทอ่านที่ 1

ลกต 25:1,8-17

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสบนภูเขาซีนายว่า “ท่านจะต้องนับระยะเวลาเจ็ดปีเจ็ดครั้ง จะได้รวมทั้งสิ้นสี่สิบเก้าปี ในวันที่สิบเดือนเจ็ด ท่านจะสั่งให้เปาเซาสตร์ ท่านจะสั่งให้ประกาศวันชอกภัยบาปโดยเปาเซาสตร์ทั่วแผ่นดินของท่าน ท่านจะต้องประกาศว่าปีที่ห้าสิบนั้นเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ และประกาศการปลดปล่อยสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดิน ปีนั้นจะได้ชื่อว่า ‘ปีเปาเซาสตร์’ สำหรับท่าน แต่ละคนจะได้รับที่ดินของตระกูลคืนมา แต่ละคนจะกลับไปยังครอบครัวของตน ในปีที่ยี่สิบซึ่งเป็นปีเปาเซาสตร์สำหรับท่านนี้ ท่านจะต้องไม่หว่านพืช ไม่เก็บเกี่ยวข้าวซึ่งออกขึ้นเอง ไม่เก็บผลองุ่นจากเถาที่ไม่ได้ผล ปีเปาเซาสตร์นี้จะเป็นปีศักดิ์สิทธิ์สำหรับท่าน ตลอดปีนี้ ท่านจะกินพืชผลที่ออกขึ้นเองในทุ่งนา”

“ในปีเปาเซาสตร์นี้ แต่ละคนจะได้รับที่ดินของตระกูลคืนมา ดังนั้น เมื่อท่านขายที่ดินแก่เพื่อนบ้าน หรือซื้อจากเขา ท่านจะต้องไม่เอาไรต์เอาเปรียบกัน แต่จงยำเกรงพระเจ้าของท่าน เพราะเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน”

พระวรสาร

มธ 14:1-12

เวลานั้น กษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า จึงตรัสกับข้าราชการบริพารว่า “คนนี่คือยอห์นผู้ทำพิธีล้างที่กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย เพราะฉะนั้นเขาจึงมีอำนาจทำอัศจรรย์ได้”

กษัตริย์เฮโรดทรงสั่งให้จับกุมยอห์นลามาโซและซังคุกไว้ เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียส ภรรยาของฟิลิป พระอนุชา ยอห์นเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่า “ไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับนางมาเป็นมเหสี” กษัตริย์เฮโรดต้องการจะฆ่ายอห์น แต่ทรงเกรงประชาชน เพราะประชาชนคิดว่ายอห์นเป็นประกาศก ในวันคล้ายวันประสูติของกษัตริย์เฮโรด บุตรหญิงของนางเฮโรเดียสได้เดินร่ำต่อหน้าแขกรับเชิญเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์เฮโรดอย่างยิ่ง พระองค์จึงทรงสัญญาและทรงสาบานจะประทานทุกสิ่งทุกอย่างขอ

นางจึงทูลตามคำแนะนำที่ได้รับจากมารดาว่า “โปรดประทานศีรษะของยอห์นผู้ทำพิธีล้างใส่ถาดมาให้ หม่อมฉันที่นี่เถิด” กษัตริย์ทรงเป็นทุกข์ แต่เพราะได้ทรงสาบานไว้ และเพราะเห็นแก่ผู้รับเชิญ จึงทรงสั่งให้จัดการตามที่นางขอ กษัตริย์เฮโรดทรงส่งคนไปตัดศีรษะของยอห์นในคุก เขาจึงนำศีรษะของยอห์นใส่ถาดมาส่งให้หญิงสาว หญิงสาวจึงนำไปให้มารดา

บรรดาศิษย์ของยอห์นได้มารับศพไปฝัง แล้วแจ้งข่าวให้พระเยซูเจ้าทรงทราบ



หลายคนยอมทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ตัวเองเสียหน้า เพราะสัญญาไปแล้ว และต้องปกป้องชื่อเสียงของตัวเอง แม้จะต้องทำสิ่งที่ผิดจริยธรรมเพื่อรักษาหน้าตาของตนก็ยอม เราดูกษัตริย์เฮโรดทำเพื่อหน้าตาของตัวเอง เขายอมฆ่าคน แม้เขาไม่เต็มใจจะทำก็ตาม เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้เราว่าสิ่งที่เราต้องเลือกก่อนเป็นอันดับแรกคือความถูกต้องชอบธรรม แม้เราจะต้องเสียหน้าหรือทำตามสัญญาไม่ได้

เสาร์

3

สิงหาคม

สัปดาห์ที่ 17

เทศกาลธรรมดา

สดด 67:1-2,3-7

ทำวัตรสัปดาห์ที่ 1